

Số: 48/BC-TrTH

Noong Hẹt, ngày 25 tháng 5 năm 2023

BÁO CÁO
KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC
NĂM HỌC 2022-2023

(Kèm theo Kế hoạch số 24/KH-TrTH, ngày 22 tháng 9 năm 2022 của Trường TH xã Noong Hẹt)

TT	Tiêu chuẩn, tiêu chí	ND Kế hoạch cải tiến chất lượng giáo dục năm học 2022 - 2023		Kết quả thực hiện			Ghi chú
		ND Kế hoạch cải tiến chất lượng được XD đầu năm	ND Kế hoạch cải tiến chất lượng giáo dục đã được điều chỉnh	Những công việc đã triển khai xong theo đúng KH	Những công việc đang triển khai theo KH, hoặc chậm so với KH	Những công việc chưa triển khai	
MỨC 1, 2, 3							

1	Tiêu chuẩn 1: Tổ chức và quản lý nhà trường						
	<i>Tiêu chí 1.1</i>	Xây dựng kế hoạch, định kỳ rà soát, bổ sung nội dung chiến lược phát triển nhà trường	Đã điều chỉnh rà soát bổ sung kế hoạch chiến lược	Thông tin kế hoạch chiến lược đến cha mẹ học sinh - Đưa vào nội dung các cuộc họp Hội đồng sư phạm, Hội đồng trường để lấy ý kiến và theo dõi tiến độ thực hiện.	Tiếp tục duy trì kế hoạch chiến lược; bổ sung kế hoạch kịp thời nếu có phát sinh mới	Không có	
	<i>Tiêu chí 1.3</i>	Phân công nguồn lực hợp lý để Công đoàn đạt thành tích cao hơn	Năm học 2022 - 2023 Công đoàn đạt thành tích Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ	- Phân công công đoàn viên thực hiện các phong trào của công đoàn đủ và đạt kết quả cao - Ban chấp hành Công đoàn có sự thống nhất, theo dõi đôn đốc các hoạt động của Công đoàn	Tiếp tục vận động công đoàn viên tham gia tốt các phong trào và thực hiện đúng các chính sách, pháp luật Nhà	Không có	

					nước		
	<i>Tiêu chí 1.8.</i>	Xây dựng KH thực hiện NV và KH giáo dục của nhà trường.	Xây dựng KH dạy viết văn theo hướng mở cho học sinh đặc biệt là khối 4,5. Tổ chức tốt các nội dung hoạt động trải nghiệm (tham quan) cho HS tham gia. Thường xuyên tư vấn giúp đỡ lớp có GVCN cao tuổi nhằm nâng cao chất lượng dạy học và tổ chức các hoạt động phong trào.	BGH; Tổ trưởng chỉ đạo GV thực hiện tốt các nội dung dạy viết văn theo hướng mở (có KH thực hiện). Tổ chức có hiệu quả các HĐTN. Giúp đỡ tư vấn cho GV	Thực hiện đúng kế hoạch	Không có	
2	Tiêu chuẩn 2: Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên						
	<i>Tiêu chí 2.2</i>	- Phân công tổ chuyên môn chỉ đạo giáo viên nâng cao chất lượng chuẩn nghề nghiệp	100% giáo viên đạt chuẩn nghề nghiệp từ khá trở lên	- Giáo viên nghiên cứu các văn bản hướng dẫn về chuẩn nghề nghiệp - Thực hiện đạt các tiêu chí theo quy định từ khá	Thực hiện đúng tiến độ	Không có	

		- Tạo điều kiện, động viên, khuyến khích cho giáo viên đi học nâng chuẩn và trên chuẩn trình độ đào tạo	100% GV đạt chuẩn trình độ ĐT	trở lên Thực hiện theo Nghị định 71/2020/NĐ-CP quy định lộ trình thực hiện nâng trình độ chuẩn được đào tạo của GV tiểu học	Tiếp tục vận động GV tham gia học nâng chuẩn ĐT	Không có	
	<i>Tiêu chí 2.4.</i>	Có hồ sơ theo dõi, đánh giá riêng với từng cá nhân HS KT chậm phát triển trí tuệ, hành vi bất thường	Điều chỉnh KH dạy học trẻ KT học hoà nhập phù hợp với sự tiến bộ của HS	Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ và XD Kế hoạch GD trẻ khuyết tật sát với thực tế HS.	Thực hiện đúng tiến độ	Không có	
3	Tiêu chuẩn 3: Cơ sở vật chất và thiết bị dạy học						
	<i>Tiêu chí 3.1</i>	Phối hợp với địa phương, Ban đại diện cha mẹ học sinh vận động xã hội hóa làm sân gạch đỏ rộng	Đã thực hiện tháng 6/2022 (sân lát xi măng diện tích 200 mét vuông)	Vận động cha mẹ học sinh và các mạnh thường quân; Đề xuất UBND, Phòng GD&ĐT huyện cấp kinh phí tu sửa CSVC	Thực hiện đúng kế hoạch đề ra	Không có	

	<i>Tiêu chí 3.2.</i>	Xây dựng KH tu sửa, xin hỗ trợ về CSVC lớp học của nhà trường	Bố trí lớp học hạn chế việc lớp học diện tích hẹp	XD KH tu sửa xin trợ cấp về CSVC	Tiếp tục tu sửa lớp học đảm bảo diện tích.	Không có	
	<i>Tiêu chí 3.5.</i>	XD KH tu sửa, xin cấp trang Thiết bị dạy học như máy vi tính, máy chiếu, máy photocopy...đảm bảo phục vụ tốt cho GD	GV tự làm đồ dùng dạy học. sử dụng hiệu quả các thiết bị, đồ dùng dạy học và sửa chữa đồ dùng thiết bị đã hư hỏng.	Khắc phục sửa chữa một số thiết bị dạy học	Tiếp tục xin cấp thiết bị tài sản như máy vi tính, máy chiếu, photocopy...	Không có	
	<i>Tiêu chí 3.6</i>	Có mái tôn ngoài trời. Bổ sung thêm tài liệu, sách báo, trang thiết bị như máy tính, các phương tiện nghe nhìn để xd thư viện trường học tiên	- Phối kết hợp nhà hảo tâm ủng hộ sách truyện.	- Trang cấp cho thư viện: máy tính, máy chiếu, máy chiếu vật thể, ti vi	Tiếp tục đầu tư mua sắm các trang thiết bị cho thư viện; Mở rộng thêm không gian đọc để tổ chức các hoạt thư viện		

		tiên.					
Tiêu chuẩn 4: Quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội							
	<i>Tiêu chí 4.1</i>	Làm tốt công tác phối hợp với cha mẹ HS trường, lớp để trao đổi thống nhất cách phối hợp trong công tác giáo dục HS	KH phối hợp	Đã triển khai theo đúng kế hoạch	Tăng cường công tác tuyên truyền trong cộng đồng về nội dung, phương pháp và cách đánh giá học sinh, huy động các nguồn lực để hỗ trợ học sinh	Không có	
	<i>Tiêu chí 4.2</i>	Chủ động tham mưu với cấp ủy Đảng và chính quyền địa phương quan tâm tạo điều kiện để thực hiện kế hoạch phát triển	Ý kiến tham mưu, đề xuất	<ul style="list-style-type: none"> - Tham mưu với tốt với địa phương để tu sửa cơ sở vật chất tạo mọi nguồn lực để phát triển nhà trường. - Làm tốt ct tuyên truyền để nâng cao nhận thức về trách nhiệm của cộng 	Thực hiện đúng kế hoạch đề ra	Không có	

		của nhà trường.		đồng; tuyên truyền vận động tài trợ của các cá nhân, tập thể để XD nhà trường			
Tiêu chuẩn 5: Hoạt động và kết quả nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục							
	<i>Tiêu chí 5.1</i>	XD chỉ tiêu chất lượng lớp chủ nhiệm ngay từ đầu năm	Điều chỉnh KH, biện pháp rèn chữ viết đẹp cho HS.	Các lớp chủ động rèn chữ viết đẹp cho HS	Học sinh đã chú trọng ý thức rèn chữ	Không có	
	<i>Tiêu chí 5.2</i>	Thực hiện nghiêm túc CTGDPT, kế hoạch dạy học của Bộ GD&ĐT, các quy định về chuyên môn của nhà trường. Nâng cao chất lượng tự học, tự bồi dưỡng trong CB, GV; phát hiện bồi dưỡng học sinh năng khiếu....	Tổ chức các sân chơi trí tuệ cho học sinh tham gia; Xây dựng quy chế thi đua, khen thưởng để khen thưởng kịp thời những giáo viên bồi dưỡng có học sinh đạt giải cao trong các cuộc thi giao lưu	- Đã tổ chức bồi dưỡng học sinh năng khiếu. - Tổ chức các sân chơi trí tuệ cho học sinh. - Thực hiện nghiêm túc chương trình giáo dục của Bộ...	Tổ chức các sân chơi trí tuệ cho học sinh tham gia; Xây dựng quy chế thi đua, khen thưởng để khen thưởng kịp thời những GV bồi dưỡng có HS đạt giải cao trong các cuộc thi	Không có	

	<i>Tiêu chí 5.3</i>	Tổ chức thực hiện tốt các hoạt động giáo dục NGLL; HĐTN Có kế hoạch phối hợp với các lực lượng xã hội và cha mẹ học sinh để tổ chức cho HS tham gia hoạt động trải nghiệm ngoại khóa. Lồng ghép tài liệu GD địa phương	KH lồng ghép	Tổ chức tốt các hoạt động giáo dục NGLL; HĐTN. Phối hợp với các lực lượng xã hội và cha mẹ học sinh để tổ chức cho HS tham gia hoạt động trải nghiệm ngoại khóa. Dạy lồng ghép tài liệu GD địa phương	Các loại KH Đã xây dựng.	Không	
--	---------------------	---	--------------	--	-----------------------------	-------	--

HIỆU TRƯỞNG

Mạc Thị Phương Hảo